



**DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA
SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 1506 /QĐ -CTHADS ngày 25 tháng 9 năm 2023
của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh)*

STT	Họ và tên	Tên sáng kiến, giải pháp	Năm công nhận	Nội dung, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng
1	Phạm Lê Tuấn An CHVTC, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA Cục THADS	Một số giải pháp trong việc phân loại án và hiệu quả từ việc phân loại án trên thực tế, kiến nghị.	2023	<p>1. Nội dung và giải pháp</p> <p>Để vị trí, vai trò ngày càng được nâng cao, đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác này cũng ngày càng lớn, đặc biệt là với yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết chính xác 100% và nâng cao kết quả tổ chức thi hành án.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thứ nhất: Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS năm 2023; Nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; Nâng cao hiệu quả thi hành loại án kinh tế tham nhũng.- Thứ hai: Trong công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án. Lãnh đạo đã chỉ đạo các Chấp hành viên thực hiện nghiêm chỉ tiêu này, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các Đoàn kiểm tra toàn diện và chuyên đề, định kỳ và đột xuất, trong đó chú trọng kiểm tra công tác xác minh điều kiện thi hành án, qua đó đã giúp kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành chính xác hơn, kết quả THADS ngày càng thực chất và bền vững.- Thứ ba: Thực hiện nghiêm túc việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng thông tin điện tử Cục THADS, qua đó, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.- Thứ tư: Tăng cường kiểm tra nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xác minh điều kiện thi hành án không đúng thời hạn, phân loại án không chính xác để chạy theo thành tích, do bảo đảm tính công khai, minh bạch nên về cơ bản không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động phân loại án. <p>2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; lĩnh vực nghiên cứu giới hạn</p>



			<p>về phân loại việc, tiến thi hành án; đối tượng nghiên cứu là công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.</p> <p>3. Hiệu quả: Kết quả 11 tháng năm 2023, số việc có điều kiện thi hành án chiếm tỷ lệ 71%; số việc chưa có điều kiện thi hành án chiếm tỷ lệ 52%.</p> <p>Trong năm 2023 (tính đến 11 tháng năm 2023), đã tổ chức thi hành án đảm bảo 100% số vụ việc chủ động và theo đơn yêu cầu thi hành án đã được đưa ra thi hành của kì báo cáo và đảm bảo việc xác minh, phân loại án chính xác; Về việc đạt tỷ lệ số việc thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành: 83,70% (chỉ tiêu cả năm 82,60%); Về tiền đạt tỷ lệ số tiền thi hành xong/số tiền có điều kiện thi hành: 55,83% (chỉ tiêu cả năm 45,60 %)</p> <p>Nhiều hồ sơ phức tạp, tồn nhiều năm được giải quyết hoặc đưa vào quy trình giải quyết theo tiến độ như: vụ Thái Thị Hon, vụ Thúy Huyền (án chùm), vụ Công ty Thi Quang, vụ Ngọc Thạch, vụ Công ty TNHH Hồng Thảo (án chùm) tạo tiền đề cho năm 2024.</p>
2	<p>Võ Thị Hồng Trang Thư ký THA, Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS</p>	<p>Nâng cao hiệu quả kỹ năng tổng hợp, phương pháp báo cáo trong công tác bổ nhiệm.</p>	<p>2023</p> <p>1. Nội dung và giải pháp Xuất phát từ những vấn đề cần phải đổi mới, một số giải pháp về nâng cao hiệu quả kỹ năng tổng hợp báo cáo trong công tác tham mưu như sau:</p> <p>Thứ nhất: Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng và công chức phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo Yêu cầu đầu tiên đối với cán bộ làm công tác tổng hợp đó là sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, chịu khó nghiên cứu nhiều loại văn bản, tài liệu khác nhau; sắp xếp công việc khoa học, hợp lý; thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải xây dựng cho mình một kế hoạch làm việc khoa học.</p> <p>Thứ hai: Việc thu thập số liệu, lưu trữ thông tin báo cáo Để đảm bảo tính kịp thời cần nắm chắc yêu cầu và gửi báo cáo đúng thời hạn quy định. Có cách thức thu thập thông tin khoa học để đảm bảo các báo cáo đều thực hiện cung cấp số liệu, đúng thời gian, đúng nội dung yêu cầu, tránh việc phải yêu cầu làm lại, gây mất thời gian, chậm trễ báo cáo.</p> <p>Để đảm bảo tính chính xác của thông tin báo cáo, công chức phụ trách tổng hợp trong quá trình thu thập số liệu cần có sự kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị liên quan đảm bảo số liệu, thông tin báo cáo được thống nhất, chính xác, phản ánh</p>

			<p>được tình hình thực tế các kết quả công việc.</p> <p>Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.</p> <p>Thứ ba: Các bước chuẩn bị để viết báo cáo hiệu quả</p> <p>Tuy không mang tính pháp lý và không thể cưỡng chế hay bắt buộc thực hiện như văn bản quy phạm pháp luật, nhưng báo cáo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đưa ra quyết định của lãnh đạo đơn vị, của cơ quan cấp trên. Do đó, việc rèn luyện các kỹ năng viết báo cáo là điều cần thiết đối với công chức phụ trách công tác báo cáo. Một số kỹ năng cơ bản cần có để xây dựng một báo cáo có chất lượng: Xác định đúng yêu cầu; Xây dựng đề cương báo cáo chi tiết; Đánh giá kết quả công việc; Phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục; Đưa ra đề xuất của bản thân; Kỹ năng diễn đạt.</p> <p>2. Phạm vi áp dụng: Cục THADS tỉnh Tây Ninh.</p> <p>3. Hiệu quả của giải pháp</p> <p>Qua thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ nhận thấy những biện pháp nêu ra mang lại hiệu quả tích cực, giúp công việc được hoàn thành nhanh hơn, chính xác hơn, đồng thời làm giảm sức lao động phải bỏ ra đối với cùng một công việc. Từ việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá lại những loại báo cáo, việc tham mưu cho lãnh đạo và hiệu quả thực hiện giải pháp này đã rút ra được những kinh nghiệm tốt hơn để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: Trong năm 2023, thực hiện lập hồ sơ bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng, nhất là 21 hồ sơ bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên sơ cấp đã tham mưu thực hiện và đạt hiệu quả cao, Tổng cục đã có biểu dương đối với phương pháp này, không để trả hồ sơ hay có văn bản phê bình như một số tỉnh khác. - Công tác điều động, luân chuyển: Cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu cung cấp về số lượng các chức danh: Chấp hành viên (gồm CHVTC, CHVSC); Thẩm tra viên; Thư ký THA, Thư ký THA trung cấp; Chuyên viên; Kế toán; Thủ kho thủ quỹ của tất cả Chi cục. Về thời gian công tác của công chức, số biên chế hiện có tại đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Cục, đảm bảo thực
--	--	--	---

				hiện đúng các quy định của pháp luật về điều động, luân chuyển.
3	Trần Thị Diễm Trang CHVSC, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu	Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án trong kỹ năng vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án của Chấp hành viên.	2023	<p>1. Nội dung và giải pháp</p> <p>Vai trò là Chấp hành viên, để thuyết phục đương sự có hiệu quả, cán bộ làm công tác thi hành án trước hết cần nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc được thi hành, tìm hiểu đối tượng và vấn đề cần thuyết phục, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nội dung, tìm hiểu về tính tình, nghề nghiệp, sở thích, trình độ, tâm sinh lý, tuổi tác giới tính,... hiểu rõ nhân thân, quan hệ gia đình, các mối quan hệ bên ngoài xã hội của của đương sự, người liên quan. Việc tìm hiểu điều kiện kinh tế và khả năng thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án cũng hết sức quan trọng.</p> <p>Khi vận động thuyết phục cần phân tích cho đương sự thấy được quyền và nghĩa vụ của đương sự, những thiệt hại do không tự nguyện thực hiện như phải chịu các chi phí xác minh, chi phí cưỡng chế, chi phí thẩm định giá, chi phí bán đấu giá....càng kéo dài vụ việc thì lãi suất chậm thi hành án càng nhiều lên, ảnh hưởng đến con cái, bản thân và gia đình, suy giảm uy tín của bản thân cũng như gia đình, người thân tại địa phương đang sinh sống.</p> <p>Qua công tác xác minh, vận động, phối hợp tại địa phương sau đó gửi danh sách những người phải thi hành án cho chính quyền địa phương đề hỗ trợ vận động chấp hành án. Bản thân Chấp hành viên cần phải có kế hoạch đề ra nội dung trong việc thực hiện vận động thuyết phục đương sự.</p> <p>- Thứ nhất, về kinh nghiệm vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành khoản án phí.</p> <p>Cần có biện pháp vận động, thuyết phục người thân của người phải thi hành án tự nguyện thi hành thay để người phải thi hành án được xét giảm án đối với những án hình sự. Khi làm việc tôi luôn phân tích rõ cho người thân của người phải thi hành án hiểu rõ việc nộp án phí, phạt, truy thu thì con của họ sẽ được Nhà nước xét giảm án hình phạt tù thì họ sẽ tự nguyện nộp thay.</p> <p>- Thứ hai, về kinh nghiệm vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành khoản theo đơn.</p> <p>Để thuyết phục có hiệu quả, khi thực hiện việc thuyết phục thì Chấp hành viên phải tìm hiểu đối tượng và vấn đề cần thuyết phục, thông tin về đối tượng phải thi hành án, tiếp cận với những người quen, người ở gần để có thêm thông tin khách</p>

			<p>quan nắm rõ ý kiến của đối tượng về vấn đề cần giải quyết để đề ra phương pháp vận động, thuyết phục như thế nào để đạt kết quả tốt nhất.</p> <p>Trong quá trình tổ chức thi hành việc giao con là một trong những nội dung khó khăn để tổ chức thi hành án xong. Vì người được thi hành án và người phải thi hành án là cha, mẹ đứa trẻ nên luôn mong muốn giành quyền nuôi con nên không hợp tác để giao con cho cơ quan Thi hành án, luôn né tránh và mang con đi nơi khác gửi cho người thân... Vì vậy khi tổ chức thi hành vụ đối với vụ việc giao con phải thật sự khéo léo trong cách vận động thuyết phục, phải nắm bắt tâm lý của đương sự, tìm hiểu môi trường làm việc, người có ảnh hưởng nhiều đến từng đối tượng để từ đó gặp gỡ và phân tích trước, nhờ người đó tác động thêm. Chấp hành viên đưa ra phương pháp vận động, thuyết phục như tác động đến tâm lý của người cha hoặc người mẹ, thể hiện thái độ quan tâm chân thành và đồng cảm đến những nỗi lo lắng của họ đối với đứa trẻ. Đánh vào tâm lý của người cha hoặc người mẹ từ đó Chấp hành viên vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành việc giao con mà không làm ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ và việc giao con được thi hành một cách nhanh chóng.</p> <p>2. Phạm vi áp dụng: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu.</p> <p>3. Hiệu quả:</p> <p>Trong quá trình công tác tổ chức thi hành án dân sự năm 2023, đã giải quyết đạt được kết quả thi hành như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về việc: Đã thi hành xong 209/279 việc trên số việc có điều kiện thi hành. Đạt tỷ lệ: 74.91%. - Về tiền: Đã thi hành xong: 32.894.190 nghìn đồng/ 50.384.696 nghìn đồng trên số tiền có điều kiện thi hành. Đạt tỷ lệ: 65.29% vượt chỉ tiêu của ngành giao. - Công tác vận động thuyết phục: đã thuyết phục 279 việc/50.384.696 nghìn đồng; thành công 174 việc/32.800.995 nghìn đồng (trong đó gồm 133 việc chủ động và 41 việc theo đơn), chiếm tỷ lệ 62,36% việc/67,12 % tiền trên số hồ sơ có điều kiện thi hành án; chiếm 83,25% việc và 99,71% về giá trị trên số hồ sơ thi hành xong. Trong năm 2024, đối với 70 việc thi hành án còn lại, mặc dù sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định nhưng tôi vẫn tiếp tục vận động thuyết phục để đẩy nhanh hơn quá trình thi hành dứt điểm việc thi hành án cũng như hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng. - Trong năm qua, đã tiến hành 02 việc kê biên tài sản, 04 việc giao đất, nhờ công
--	--	--	--

				tác vận động, thuyết phục thì người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành án, không có hành vi chống đối; hoặc có những vụ việc vận động thuyết phục người được thi hành án, người phải thi hành án cùng đàm phán, thỏa thuận để đạt được hiệu quả cao nhất nên trong năm không thực hiện việc cưỡng chế nào, vì vậy đã rút ngắn thời gian thi hành án, tránh được các tranh chấp, khiếu nại.
4	Hoàng Thị Hà CHVSC, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu	Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự thông qua việc vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án.	2023	<p>1. Nội dung và giải pháp</p> <p>Việc tổ chức thi hành án trong thời gian qua trên địa bàn còn chậm, kết quả chưa cao, vẫn còn nhiều án tồn chưa tổ chức thi hành dứt điểm được, một số ít việc thi hành án vẫn còn phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Vì vậy, bản thân đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án thông qua việc vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án.</p> <p>Từ hoạt động thực tiễn, nêu ra được những bài học kinh nghiệm thực tế khi áp dụng việc vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án vào việc tổ chức thi hành án như:</p> <p>Một là, ngoài kỹ năng mềm, kiến thức xã hội chấp hành viên cần học hỏi thì bắt buộc tất cả chấp hành viên phải hiểu đúng, hiểu đủ về các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án nói riêng.</p> <p>Hai là, khi được phân công tổ chức thi hành vụ việc thì bản thân chấp hành viên cần nghiên cứu kỹ bản án, quyết định của tòa án. Cụ thể: Tìm hiểu thông tin về người phải thi hành án qua người được thi hành án; Tìm hiểu điều kiện kinh tế, khả năng thực hiện nghĩa vụ của đương sự có thể thực hiện được hay không để sớm có kế hoạch xử lý hoặc đưa ra phương án thuận lợi nhất cho đương sự trong việc thực hiện nghĩa vụ; Tìm hiểu các mối quan hệ bên ngoài xã hội của đương sự qua Bản án, quyết định của Tòa án hoặc các kênh thông tin khác nhau.</p> <p>Ba là, khi tiếp xúc với đương sự, chấp hành viên luôn luôn niềm nở, ân cần, lịch sự và tôn trọng đương sự, nên mở đầu câu chuyện sẽ là những câu hỏi chưa vào trọng tâm nội dung làm việc, tuy có mất thời gian nhưng cái được là chấp hành viên đã tạo được bầu không khí vui vẻ, không gây bất kỳ áp lực nào đến đương sự, luôn cởi mở nhưng xen kẽ là các câu hỏi để nắm bắt một số thông tin phục vụ cho việc vận động, thuyết phục đương sự thi hành án cũng như mục đích nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khả năng thi hành án của đương sự.</p>

			<p>2. Phạm vi áp dụng: Chi cục THADS huyện Gò Dầu.</p> <p>3. Hiệu quả:</p> <p>Do thực hiện các giải pháp, trong năm 2023 đã hoàn thành chỉ tiêu do ngành giao.</p> <p>Cụ thể:</p> <p>Những vụ việc đã áp dụng hiệu quả giải pháp trên mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế như:</p> <p>1. Vụ bà Trương Ngọc Kiêm và ông Phan Văn Trung phải thi hành 02 quyết định thi hành án gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thi hành án số 61/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2022, ông Trung và bà Kiêm phải trả cho bà Nguyễn Thị Kiến số tiền 1.970.000.000đ. Sau khi được phân công tổ chức, chấp hành viên đã thông báo và xác minh theo quy định vì ông Trung, bà Kiêm đang ở nhà do bà Nguyễn Thị Diệu đứng tên nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu đã ban hành quyết định chưa điều kiện thi hành án. - Ngày 10/4/2023, bà Nguyễn Thị Diệu làm đơn yêu cầu thi hành án và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu đã ban hành Quyết định thi hành án số 206/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2023, buộc ông Trung và bà Kiêm phải trả cho bà Nguyễn Thị Diệu số tiền 2.635.668.889đ. <p>Tại bản án phúc thẩm của bà Nguyễn Thị Diệu cũng tuyên hợp đồng mua bán giữa ông Trung, bà Kiêm và bà Diệu là vô hiệu. Khi xác định ông Trung, bà Kiêm có tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu đã ban hành quyết định tiếp tục quyết định thi hành án số: 61/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2022.</p> <p>Chấp hành viên làm việc với người phải thi hành án và họ muốn tự bán tài sản với giá 2.300.000.000đ để thanh toán nợ nhưng do giá trị tài sản không đủ để thi hành án nên người phải thi hành án muốn xin người được thi hành án hỗ trợ số tiền 200.000.000đ để ổn định cuộc sống.</p> <p>Sau đó chấp hành viên làm việc với bà Kiến, bà Diệu thì bà Diệu không đồng ý hỗ trợ vì còn có nhiều mâu thuẫn với ông Trung bà Kiêm về việc bị tuyên hợp đồng vô hiệu. CHV dựa trên việc thi hành án chưa có điều kiện chuyển sang việc thi hành có điều kiện, vì tình làng nghĩa xóm còn ra vô gặp mặt nhau; việc kê biên, xử lý tài sản, thời gian kéo dài, trong khi bất động sản thời gian này cũng ít người mua, tổng tài sản không đủ các khoản phải thi hành án; trừ thêm các khoản chi phí cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thì giá trị nhận lại sẽ ít hơn khi tự thỏa thuận xử lý từ bây</p>
--	--	--	--

			<p>giờ. Nếu đồng ý thỏa thuận để người phải THA tự bán thì tình nghĩa hàng xóm mấy chục năm vẫn còn và trong lúc hàng xóm sa cơ, lỡ thế không còn chỗ ăn, ở hỗ trợ được cũng như tạo được phước. Sau đó, các bên đương sự đã thỏa thuận thi hành án xong, giảm thiểu thời gian, công sức của chấp hành viên mà hiệu quả công việc lại cao.</p> <p>2. Đồng thời, cũng nhờ việc đã tổ chức thi hành án nhanh chóng cho bà Nguyễn Thị Kiến mà chấp hành viên đã tạo được thiện cảm, nên chấp hành viên tiếp tục vận động, thuyết phục bà Nguyễn Thị Kiến tự nguyện từ bỏ số tiền 825.000.000đ mà bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết phải trả cho bà (hồ sơ chưa điều kiện thi hành án theo quyết định số: 1390/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2016), vì bà Kiến cũng đã được giải thích và hiểu rõ việc chưa có điều kiện thi cơ quan thi hành án cũng không tổ chức thi hành được nên Bà thống nhất tự nguyện không yêu cầu thi hành án nữa, đề nghị cơ quan thi hành án đình chỉ theo quy định.</p> <p>3. Vụ bà Tô Thị Kim Hương phải trả cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương số tiền 370.000.000đ. Bà Tô Thị Kim Hương xin trả 250.000.000đ mà bà Thanh Hương không đồng ý, bà Thanh Hương đòi 300.000.000đ, đề nghị cơ quan thi hành án kê biên.</p> <p>Chấp hành viên nắm bắt được tâm lý của người phải thi hành án là có thành ý trong việc thi hành án nhưng do chưa có đủ điều kiện thi hành án số tiền 300.000.000đ ngay, đồng thời chấp hành viên đã giải thích cho người được thi hành án đưa ra những phương án để lựa chọn cái nào có lợi trước mắt, cái nào không có lợi. Chấp hành viên mời riêng người được thi hành án lên làm việc, giải thích tài sản thi hành án là tài sản chung của vợ chồng bà Tô Thị Kim Hương với ông Mạch Văn Súng nên việc kê biên, xử lý tài sản sẽ cần rất nhiều thời gian với thủ tục thi hành án rườm rà, trong khi nếu thỏa thuận thi hành án được thì sẽ nhận được tiền ngay không phải chờ đợi. Sau đó, chấp hành viên mời người phải thi hành án lên giải thích tất cả các chi phí phải chịu khi phải cưỡng chế thi hành án là số tiền sẽ cao hơn 25.000.000đ nên cuối cùng bà Kim Hương cũng đồng ý nhận số tiền 275.000.000đ. Như vậy, việc thỏa thuận thi hành án đã thành, đạt kết quả cao mà không cần phải cưỡng chế thi hành án.</p> <p>- Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, việc thi hành án có giá trị dưới 500.000đ tại địa bàn phụ trách của chấp hành viên không còn do áp dụng hiệu quả giải pháp này.</p>
--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Đồng thời, cũng nhờ áp dụng các giải pháp mềm dẻo này mà chấp hành viên đã vận động, thuyết phục được 08 việc thi hành án/ số tiền 925.000.000 đồng (đang là việc chưa có điều kiện thi hành án), người được thi hành án tự nguyện từ bỏ không yêu cầu thi hành án nữa, đề nghị cơ quan thi hành án đình chỉ theo quy định. - Chấp hành viên đã đẩy nhanh được tiến độ thi hành án, vận động và thuyết phục được đương sự tự nguyện thi hành án, tránh việc tổ chức cưỡng chế thi hành án. Số lượng hồ sơ thi hành án đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án đạt tỷ lệ cao. Kết quả thi hành án tính đến tháng 8 năm 2023, tổng số việc đã thụ lý là 586 việc/49.524.298 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 424 việc/40.104.437.000 đồng (thi hành xong và đình chỉ: 338 việc/28.634.580.000 đồng). Đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về tiền đạt tỷ lệ 83,35%, về việc đạt tỷ lệ 79,72%. So với trước đây khi chưa áp dụng thi việc thi hành án còn chậm, kết quả chưa cao. Số việc thi hành xong không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế là 337 việc/25.634.580.000đ, đạt tỷ lệ về việc là 99,7%, về tiền là 89,5%.
5	Hồ Thị Kim Ngân CHVSC, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu	Nâng cao hiệu quả giải quyết án để đạt chỉ tiêu ngành giao năm 2023.	2023	<p>1. Nội dung và giải pháp</p> <p>Đề công tác thi hành án dân sự đạt chất lượng hiệu quả đảm bảo đạt chỉ tiêu về việc, về tiền trong năm 2023, CHV có giải pháp tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng tuần, lập kế hoạch thực hiện đề ra chỉ tiêu giải quyết phải đạt tỉ lệ về việc, về tiền, trường hợp tuần này chưa đạt kế hoạch, tuần tiếp theo phải có con số cụ thể để bổ sung vào tuần còn thiếu. Tập trung khắc phục ngay đối với những án tồn nhiều năm, phải có kế hoạch thực hiện đối với từng vụ việc, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. - Hàng tháng lập danh sách người phải thi hành án theo địa bàn từng ấp, xã gửi cho Địa chính, Tư pháp và Ban Quản lý ấp để thuận tiện trong việc xác minh; thông tin về địa chỉ nơi cư trú, thông tin thân nhân và tài sản của người phải thi hành án. - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành và UBND các xã trong thực hiện công tác vận động, giáo dục thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành - Dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật hiện hành, không chỉ văn bản pháp luật về thi hành án dân sự mà còn phải nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. <p>2. Phạm vi áp dụng: Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu.</p>

				<p>3. Hiệu quả</p> <p>Năm 2023 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 20/9/2023), kết quả thi hành xong cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về việc: Tổng số việc giải quyết: 390 việc; đã thi hành xong là 211/255 việc có điều kiện, đạt tỉ lệ 82,75% đạt và vượt so với chỉ tiêu năm 2023 - Về tiền: Tổng số tiền giải quyết là: 27.120.735.000 đồng; số thi hành xong là 9.843.260.000/ 19.099.714.000 đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt 51,54% (so với chỉ tiêu được giao đạt và vượt so với chỉ tiêu giao trong năm 2023). - Án tồn trên 01 năm: Năm trước chuyển sang tổng số 35 việc, phát sinh mới trong năm 10 việc. Tổng số phải thi hành là 45 việc. Trong đó, đã thi hành xong 22 việc, ban hành quyết định chưa điều kiện 02 việc, tồn: 21 việc. - Án tồn chuyển kỳ sau năm 2022 chuyển sang năm 2023 (kết quả thi hành đến ngày 20/9/2023): Tổng số 139 việc với tổng số tiền là 7.410.465.000, trong đó có điều kiện thi hành là 52 việc với tổng số tiền là 4.669.014.000đ, chưa có điều kiện thi hành là 87 việc với tổng số tiền là 2.741.451.000. Kết quả đã thi hành xong 34 việc với tổng số tiền là 2.288.810.000đ, - Việc đề ra kế hoạch phải đạt chỉ tiêu từng tháng: kết quả tỉ lệ giải quyết hàng tháng đều đạt về việc từ 6,87%, về tiền đạt 3,79%, được thể hiện qua báo cáo thống kê hàng tháng. - Án xét miễn thi hành án: Đã rà soát đề nghị xét miễn thi hành án 04 việc tương đương số tiền 4.175.937đ và đều được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. - Án hoàn trả tạm ứng án phí: đến nay đã thực hiện xong 100% án hoàn trả, không còn tồn vụ nào chưa hoàn trả. - Án thi hành cho Ngân hàng: Tổng số 06 việc, đã thi hành xong 03 việc, ban hành quyết định chưa điều kiện 01 việc, tồn 02 việc. - Công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, cụ thể trong năm qua tất cả các vụ việc đều được xác minh trừ những trường hợp đương sự tự nguyện trong thời hạn luật định.
--	--	--	--	--

